

# ด่วนที่สุด



ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๙/ว ๒๖

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
สำนักงาน ก.พ.ร.  
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม

เรียน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด  
ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างหลักเกณฑ์การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
๒. ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. คำอธิบายแบบ จ.๒ และแบบ กจ.๒ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ่มติ ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับ  
แนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยในส่วนของลักษณะโครงการที่ไม่ควรเสนอขอเป็นคำของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง  
หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจะได้  
พิจารณาในรายละเอียดและนำเสนอแนวทางในการประชุม ก.น.จ. อีกครั้งหนึ่ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบรวม ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ลักษณะโครงการที่ไม่ควรเสนอขอเป็นคำของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่ม  
จังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

โดยที่...

โดยที่ในช่วงเวลานี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดกำลังดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. จึงขอส่งมติ อ.ก.น.จ.ฯ ทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าวมาให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการดังกล่าวในเบื้องต้นก่อน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. จะนำมติ อ.ก.น.จ.ฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เสนอ ก.น.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งผลการพิจารณาของ ก.น.จ. เป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้ปรับปรุงคำอธิบายแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (แบบ จ.๒) และคำอธิบายแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (แบบ กจ.๒) ในลำดับที่ ๑๑ เรื่องความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยได้เพิ่มเติมหัวข้อย่อยภายใต้ประเภทโครงการ ทั้ง ๑๔ ประเภท เพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความชัดเจนในการกรอกข้อมูลยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ  
ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

สำนักงานเลขานุการ ก.น.จ.

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๔๓, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑